

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NGA SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /BC-HĐND

Nga Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm,
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017**

Thực hiện Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015. Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021, đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và đạt được kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác ban hành và triển khai các văn bản

Ngay sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc, HĐND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản được thông qua tại kỳ họp gồm: 8 Nghị quyết, 13 báo cáo, 2 thông báo và thông báo kết luận của chủ tọa kỳ họp; Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND huyện; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban hành Kế hoạch giám sát năm 2017; Kế hoạch và lịch tiếp công dân năm 2017 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 03/01/2017 về việc phê chuẩn cơ chế hỗ trợ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2017 trên địa bàn huyện Nga Sơn; Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 11/5/2017 về việc phê chuẩn chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình: hạ tầng khu dân cư mới phía tây khu hành chính Thị Trấn, Nga Sơn; Ban hành thông báo số 02/TB-HĐND ngày 04/01/2017 về thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của chủ tọa kỳ họp; Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 10/2/2017 về tổ chức thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 17/2/2017 về lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện.

Xây dựng dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021; Phối hợp với MTTQ xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện; Tổ chức thẩm định các văn bản trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung văn bản trước, trong và sau mỗi kỳ họp; Đặc biệt là các Nghị quyết của HĐND huyện về ban hành về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện, thông qua đài truyền thanh huyện, xã.

2. Công tác thực hiện Quy chế phối hợp

- Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND huyện và Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nga Sơn; Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

+ Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội được bầu tại khu vực Nga Sơn với cử tri cụm đồng chiêm tại hội trường nhà văn hóa xã Nga Văn gồm các xã Nga Văn, Nga Trường, Nga Thiện, Nga Thắng, Ba Đình và Nga Vịnh.

+ Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri của 3 xã Nga Mỹ, Nga Trung và Nga Hưng tại nhà văn hóa xã Nga Mỹ.

+ Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri của 27 xã, Thị trấn tại 14 điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện.

+ Tổ chức hội nghị liên tịch, hội nghị giao ban để triển khai nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thường kỳ HĐND huyện, HĐND xã theo kế hoạch.

- Thực hiện Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, phân bổ kinh phí bồi dưỡng Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Công văn số 54/TrCT-PĐT, ngày 15/5/2017 của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa về phân lịch Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã, Thị trấn thuộc huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện, tổ chức cho 35 đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021, tham gia lớp tập huấn tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong 02 ngày 23 và 24/5/2017.

+ Phối hợp với UBND huyện, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 675 của Đại biểu HĐND xã , Thị trấn. Thời gian từ ngày 29/5 đến 10/6/2017.

3. Công tác chỉ đạo HĐND các xã, Thị trấn tổ chức các kỳ họp định kỳ và kỳ họp bất thường

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 201, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các xã, Thị trấn tiến hành tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường, nhiệm kỳ 2016- 2021. Thường trực HĐND các xã, Thị trấn đã tổ chức thành công kỳ họp thường lệ HĐND xã, Thị trấn, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tại kỳ họp, HĐND các xã, Thị trấn đã thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình của kỳ họp đề ra; các đại biểu tham dự kỳ họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia vào các nội dung thảo luận, chất vấn, quyết định và giám sát tại kỳ họp. Đồng thời triển khai tuyên truyền các Nghị quyết do HĐND quyết định tại kỳ họp đến các hội nghị thôn và hệ thống loa truyền thanh của xã và thôn.

Một số đơn vị đã tổ chức kỳ họp bất thường trong 6 tháng đầu năm, nhằm quyết định các nội dung cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và bầu các chức danh theo quy định của pháp luật như: Nga Liên, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Yên và Nga Bạch.

4. Công tác giám sát 6 tháng đầu năm 2017

4.1 Kết quả giám sát thường xuyên:

Căn cứ vào kế hoạch giám sát năm 2017 đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện thực hiện được 27 cuộc giám sát thường xuyên. Nội dung giám sát, theo Thông báo Kết luận của chủ tọa kỳ họp về thực hiện các Nghị quyết của HĐND, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm: Kết quả cụ thể như sau:

+ Về thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện: Tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã ban hành 6 Nghị quyết và Thường trực HĐND huyện ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề. Các Nghị quyết của HĐND huyện ban hành trong 6 tháng đầu năm 2017 đều được UBND huyện, UBND xã, Thị trấn, các ngành có liên quan triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc có báo cáo về Thường trực HĐND và UBND huyện. Đặc biệt các Nghị quyết về phê chuẩn cơ chế được hỗ trợ ngư dân mua sắm tàu thuyền khai thác nguồn lợi thủy sản, Nghị quyết về hỗ trợ vùng sản xuất rau an toàn, Nghị quyết về hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết về cơ chế phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I được các đơn vị, cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ.

+ Về kết quả giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Kết quả: có 35 cơ quan, đơn vị có liên quan đến trách nhiệm giải quyết thuộc 9 nhóm lĩnh vực và 38 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, UBND huyện, UBND các xã, Thị trấn và một số cơ quan, ngành có liên quan đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được giải quyết. UBND huyện đã tổng hợp thành Báo cáo trả lời cho cử tri và nhân dân biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

4.2 Kết quả giám sát chuyên đề:

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức được 9 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó:

- Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát được 03 cuộc: Nội dung giám sát về việc quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất đai tại xã Nga Phú và Nga Văn; Giám sát việc đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn của huyện, xã, vốn đóng góp của nhân dân tại xã Nga Mỹ.

- Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện: tổ chức giám sát 3 cuộc. Nội dung giám sát về quy trình khám, chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, Trạm y tế xã Nga Trung và xã Nga Yên.

- Ban Pháp chế HĐND huyện: Tổ chức giám sát 3 cuộc. Nội dung giám sát về việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ 1 cửa” tại xã Nga Liên, Nga Thạch và Nga Thiện.

Trước khi giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã căn cứ vào Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, ban hành và gửi trước cho đơn vị chịu sự giám sát các biểu mẫu, đề cương báo cáo, thông báo thời gian, địa điểm và nội dung giám sát để đơn vị chuẩn bị. Các đơn vị chịu sự giám sát đã tổ chức triển khai và chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cho đoàn giám sát. Thông qua các cuộc giám sát, đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, đã ban hành Thông báo kết luận và báo cáo kết quả giám sát, đã chỉ ra cho các đơn vị chịu sự giám sát về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó có những kiến nghị với đơn vị chịu giám sát, khắc phục những vi phạm thiếu sót đã được chỉ ra thông qua việc giám sát. Đồng thời đề nghị với các cơ quan, ngành trực tiếp quản lý về những hình thức, những biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Công tác tiếp công dân

Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công lịch tiếp công dân cho 35 đại biểu HĐND huyện.

Kết quả 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện tiếp 6 lượt, đại biểu HĐND đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện tiếp 9 lượt, đại biểu HĐND đang công tác tại các xã, Thị trấn tiếp 24 lượt. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, công tác khám chữa bệnh, an ninh trật tự cờ bạc, số đề... Các nội dung mà cử tri và nhân dân đề nghị đã được các đại biểu HĐND tiếp thu và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền và triển khai văn bản sau kỳ họp của HĐND ở một số xã chưa kịp thời.

- Việc chuẩn bị các nội dung, chương trình trước mỗi kỳ họp ở một số đơn vị còn sơ sài, chất lượng thảo luận và chất vấn của đại biểu chưa cao.

- Một số đơn vị chưa xác định được nhiệm vụ giám sát của các Ban, chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát cho các Ban trong 6 tháng đầu năm.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn giám sát, có những đơn vị chuẩn bị còn sơ sài, còn xem nhẹ ảnh hưởng đến chất lượng giám sát của đoàn giám sát.

2. Nguyên nhân:

- Thường trực HĐND một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền và triển khai việc thực hiện Nghị quyết và các văn bản của của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp.

- Thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ hai) diễn ra sát tết Nguyên Đán, công tác chuẩn bị tài liệu chưa kịp thời, các đại biểu không được nghiên cứu tài liệu trước nên chất lượng thảo luận chưa cao.

- Các Ban của HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian nghiên cứu tài liệu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là nhiệm vụ giám sát.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai văn bản đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, ngay sau khi kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIX kết thúc, tổ chức ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản đã được kỳ họp thông qua, đồng thời tổ chức tuyên truyền kết quả kỳ họp thông qua các phương tiện truyền thanh của huyện, xã để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, nhằm đưa Nghị quyết của HĐND vào thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 bằng việc thông báo kết quả kỳ họp và những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm tại kỳ họp HĐND các xã, Thị trấn.

2. Thực hiện tốt công tác phối hợp

- Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát thường xuyên theo kết luận của chủ tọa kỳ họp về việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tổ chức hội nghị liên tịch thảo luận các nội dung, dự kiến thời gian, địa điểm và chương trình chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ HĐND huyện vào cuối năm 2017.

- Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được biểu tại khu vực Nga Sơn trước kỳ họp theo quy định.

- Phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, Thị trấn chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để Đại biểu HĐND huyện, xã, Thị trấn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ vào cuối năm 2017.

- Xây dựng và thẩm định các báo cáo, tờ trình, kịch bản và các nội dung kỳ họp, đồng thời tham mưu nội dung chất vấn tại kỳ họp nhằm nâng cao chất lượng của mỗi kỳ họp.

3. Chỉ đạo các hoạt động của HĐND các xã, Thị trấn

- Chỉ đạo các xã, Thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ sau kỳ họp HĐND huyện kết thúc, đảm bảo trình tự, nội dung theo quy định của pháp luật.

- Thường trực HĐND xã, Thị trấn cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ giám sát theo kế hoạch năm 2017. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch giám sát cho các

Ban HĐND của đơn vị mình, nội dung giám sát cần xây dựng phù hợp và sát thực tế của địa phương. Xây dựng kế hoạch và phân công đại biểu HĐND của đơn vị tổ chức tiếp công dân theo luật tiếp công dân, định kỳ báo cáo kết quả tiếp công dân về thường trực HĐND huyện.

4. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động giám sát theo kế hoạch năm 2017

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

+ Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, Giám sát việc quy hoạch và quản lý quy hoạch sử dụng đất đai tại xã Nga Thành; giám sát việc đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn của huyện, xã, vốn đóng góp của nhân dân tại xã Nga Trường và Nga Lĩnh.

+ Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện các đề án, các cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế- xã hội tại xã Ba Đình, Nga Thắng và Nga Tân.

+ Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác xây dựng và ban hành văn bản của HĐND, UBND xã Nga Vịnh; Giám sát việc xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông tại Công an huyện.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, tổ chức giám sát thường xuyên theo kết luận của chủ tọa kỳ họp, đặc biệt giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân quan tâm đã được tập hợp tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIX.

5. Tổ chức tiếp công dân theo kế hoạch

Duy trì và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân 6 tháng cuối năm ở công sở các cơ quan, đơn vị nơi đại biểu HĐND huyện công tác theo lịch tiếp công dân đã được phân công. Trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- TTHU (B/c);
- UBND huyện;
- 35 Đại biểu HĐND huyện
- Thủ trưởng cơ quan, ngành.
- TT HĐND 27 xã, thị trấn.
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Văn Hùng